

**การใช้สิทธิเรียกร้องเงินตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ของทายาทผู้ประสบภัย
กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายและเป็นฝ่ายผิด**

โดยทั่วไปผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “ประกัน พ.ร.บ.” ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ประสบภัยจะได้รับ ความคุ้มครองจากประกัน พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยเงินที่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก เรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ส่วนที่ ๒ เป็นค่าสินไหมทดแทนตาม พระราชบัญญัติส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

ตามหลักของการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทผู้รับประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับหรือนั่งซ้อนท้ายมาจะเป็นผู้ชำระค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยก่อนเป็นอันดับแรก โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความผิดหรือความประมาทของบุคคลใด เพราะเงินดังกล่าวมีเจตนาจ่ายไปเพื่อให้ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยได้นำไปใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าปลงศพในเบื้องต้นอันเป็นกรณีเร่งด่วน

กรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตาย เงินส่วนที่ ๒ อันเป็นค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นนั้น บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายแก่ทายาทผู้ประสบภัยภายใต้เงื่อนไขการพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ผิดด้วยตามหลักของกฎหมายละเมิดโดยทั่วไป ดังนั้นหากผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์เองและเป็นฝ่ายผิดหรือเป็นฝ่ายประมาทเล็กน้อยมากกว่าหรือไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนขับรถคู่กรณี ทายาทผู้ประสบภัยย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินส่วนที่ ๒ นี้จากบริษัทผู้รับประกันภัยทั้งจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถจักรยานยนต์ของตนเองและจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถจักรยานยนต์คู่กรณีได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๑๔/๒๕๖๐ โจทก์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ว. ผู้ตาย ซึ่งขับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์กระบะที่จำเลยรับประกันภัยเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย และบริษัทผู้รับประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับได้ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่โจทก์แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังยุติว่า เหตุละเมิดรถเฉี่ยวชนดังกล่าวเกิดจากความประมาทของผู้ตายกับผู้ขับรถยนต์ที่จำเลยรับประกันภัยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ผู้ตายกับผู้ขับรถยนต์ที่จำเลยรับประกันภัยไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายต่อกันได้ จำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ของรถคู่กรณี) ให้แก่โจทก์

แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ

เมษายน ๒๕๖๕